

Số: /BC-UBND

Việt Yên, ngày tháng 5 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả giải quyết tình hình dư luận xã hội tháng 4/2024 trên địa bàn thị xã

Thực hiện Công văn số 3727-CV/TU, ngày 24/4/2024 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc chỉ đạo xem xét, giải quyết một số nội dung dư luận xã hội phản ánh trong tháng 4/2024 (kèm theo Báo cáo số 173-BC/BTGTU ngày 23/4/2024 của Ban Tuyên giáo Thị ủy về tình hình dư luận xã hội trên địa bàn thị xã tháng 4/2024) và Công văn 3689-CV/TU, ngày 12/4/2024 của Ban Thường vụ Thị ủy về xem xét nội dung phản ánh về tình hình nhân dân (Báo cáo số 322-BC/BDVTU ngày 11/4/2024 của Ban Dân vận Thị ủy về tình hình nhân dân tuần từ ngày 05/4/2024 đến ngày 11/4/2024), Chủ tịch UBND thị xã đã giao các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành kiểm tra, đánh giá thực tế và báo cáo kết quả giải quyết. Trên cơ sở báo cáo và tham mưu của các cơ quan, đơn vị, địa phương, sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thị xã báo cáo kết quả như sau:

1. Trong tháng dư luận trên địa bàn tiếp tục quan tâm nhiều đến việc cấp mới, cấp đổi GCN QSDĐ nói chung, đối với một số hộ gia đình hiến đất làm đường nói riêng, theo Nghị quyết số 02/NQ-HĐND và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND của HĐND huyện (nay là thị xã), nhưng tiến độ đo đạc, điều chỉnh cấp lại GCN QSDĐ cho các hộ còn chậm. Nhân dân mong muốn và đề nghị UBND thị xã quan tâm chỉ đạo UBND các xã, phường, các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý để sớm giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Công tác cấp GCN QSD đất luôn được UBND thị xã quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, điển hình như: Kế hoạch số 183-KH/TU ngày 07/3/2024, Kế hoạch số 123/KH-UBND, ngày 26/3/2024 về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 31/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất với xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh; Công văn số 37/UBND-TNMT ngày 04/01/2024 về việc giải thích, tuyên truyền và thực hiện một số nội dung liên quan đến hạn mức công nhận đất ở; Công văn số 67/UBND-TNMT ngày 08/01/2024 về việc giải quyết vướng mắc về đất đai tại TDP Nông lâm, thị trấn Bích Động; Công văn số 1014/UBND-TNMT ngày 27/3/2024 về việc đôn đốc tổng hợp vướng mắc khó khăn trong công tác cấp GCN QSD đất; Công văn số 1446/UBND-TNMT ngày 24/4/2024 về việc triển khai thực hiện quy chế phối hợp liên ngành giữa các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã trong công tác đăng ký đất đai, cấp GCN QSD đất; Công văn số 1591/UBND-TNMT ngày 04/5/2024 về việc đôn đốc thực hiện hoàn thiện hồ sơ; Công văn số 1470/UBND-TNMT ngày 26/04/2024 về việc thực hiện một số nội dung liên quan cấp GCN QSD đất, đăng ký đất đai theo Chỉ thị số 30-CT/TU; Công văn 1471/UBND-TNM ngày

26/04/2024 về việc rà soát bổ sung kế hoạch thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU theo kế hoạch của UBND tỉnh. Thường xuyên tổ chức các Hội nghị kiểm điểm tiến độ công tác cấp GCN quyền sử dụng đất. Thời gian tới, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, phường, đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

2. Dư luận nhân dân và lãnh đạo TDP Tăng Quang, phường Bích Động quan tâm phản ánh tại khu vực Công ty TTB (Hiện do Công ty TNHH AVP Việt Nam đang sử dụng) mặc dù UBND phường Bích Động phối hợp với các cơ quan, phòng ban chuyên môn và Ban lãnh đạo TDP Tăng Quang tiến hành kiểm tra, lập biên bản và yêu cầu Công ty dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh để hoàn thiện các hồ sơ thủ tục theo đúng quy định, nhưng hiện nay Công ty AVP vẫn đang sản xuất ván gỗ ép, có dùng hóa chất, toả ra mùi khó chịu và bụi bay vào TDP; việc vận chuyển gỗ lên xe, xuống xe ầm ầm suốt ngày, làm ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe, đời sống của người dân xung quanh nhà máy. Nhân dân mong muốn và đề nghị UBND thị xã chỉ đạo UBND phường Bích Động, các cơ quan chức năng có thẩm quyền về kiểm tra, xử lý theo quy định, yêu cầu dừng hoạt động để đảm bảo môi trường, sức khỏe cho Nhân dân.

Ngày 17/4/2024, Chủ tịch UBND thị xã ban hành Quyết định kiểm tra (đột xuất) việc thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và các điều kiện có liên quan đối với Công ty TNHH AVP Việt Nam (sau đây viết tắt là Công ty). Qua kiểm tra cho thấy: Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số 2400933036; đăng ký lần đầu ngày 18/02/2022, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 04/8/2023 với ngành nghề kinh doanh: Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác; Công ty đã thực hiện thuê nhà xưởng của Công ty CP TM&SX Công nghiệp Việt An từ tháng 5/2023 theo hợp đồng thuê nhà xưởng số: 01VA-AVP/2023/HĐTX ký ngày 01/5/2023, diện tích xưởng thuê 2.865 m²; số lượng công nhân của Công ty là 20 công nhân.

Tại thời điểm làm việc, Công ty đang hoạt động 01 dây chuyền in logo, 02 dây chuyền sấy bề mặt giấy với quy trình gia công giấy phủ film của Công ty được thực hiện như sau: Nhập giấy thô ⇒ Xử lý bề mặt (in Logo) ⇒ Sấy bề mặt ⇒ Hoàn thiện thành phẩm.

Quá trình hoạt động, Công ty có phát sinh nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý qua các bể tự hoại 3 ngăn trước khi thải ra ngoài môi trường, rác thải sinh hoạt được Công ty hợp đồng với tổ vệ sinh môi trường của TDP Tăng Quang để vận chuyển, xử lý. Đối với khí thải lò hơi và khí thải công đoạn phủ keo, Công ty đã lắp đặt 02 hệ thống xử lý khí thải để thu gom, xử lý đối với khí thải lò hơi và khí thải công đoạn phủ keo. Quá trình kiểm tra thực tế tại Công ty có phát sinh mùi từ khu vực xưởng sản xuất (*tại công đoạn in logo, công đoạn sấy bề mặt sản phẩm*), do vậy ý kiến phản ánh của nhân dân TDP Tăng Quang về tình trạng phát sinh mùi, khí thải từ hoạt động của Công ty TNHH AVP Việt Nam là có cơ sở. Tại thời điểm làm việc, Công ty chưa cung cấp được hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường, do vậy

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty tạm dừng hoạt động để hoàn thiện thủ tục pháp lý về bảo vệ môi trường theo quy định.

Đồng thời, để đánh giá mức độ ảnh hưởng của khí thải phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty: Ngày 25/4/2024, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với UBND phường Bích Động, Tổ dân phố Tăng Quang yêu cầu Công ty hoạt động và mời Công ty TNHH công nghệ môi trường Đất Việt tiến hành lấy 02 mẫu khí làm việc tại khu vực lò hơi và khu vực xưởng sản xuất của Công ty; 02 mẫu khí (tại ống khói sau hệ thống xử lý khí thải lò hơi và tại ống khói sau hệ thống xử lý khí thải công đoạn phủ keo) của Công ty TNHH AVP Việt Nam; đến nay đang chờ kết quả phân tích mẫu.

Thời gian tới, UBND thị xã yêu cầu sau khi có kết quả phân tích mẫu, Phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục làm việc với Công ty TNHH AVP Việt Nam và tham mưu UBND thị xã xử lý vi phạm (nếu có) đúng theo quy định.

3. Nhân dân có ý kiến, một số tuyến đường sau khi mở rộng các cột điện chưa được cơ quan chức năng di chuyển gây cản trở cho người tham gia giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, vấn đề này đã được các địa phương ý kiến nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. Nhân dân mong muốn và đề nghị UBND thị xã quan tâm chỉ đạo UBND các xã, phường, các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý để sớm giải quyết dứt điểm tình trạng trên.

Năm 2022, UBND thị xã đã hỗ trợ các xã, phường với tổng kinh phí 11,8 tỷ để dịch chuyển cột điện, cột viễn thông gây cản trở giao thông sau khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-HĐND và Nghị quyết số 16/NQ-HĐND. Hiện, UBND thị xã tiếp tục chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường tiến hành rà soát các trường hợp chưa được dịch chuyển, tổng hợp và tham mưu UBND thị xã giải quyết kiến nghị của nhân dân.

4. Dư luận Nhân dân phản ánh, tại ngã tư đường 398 (đường vành đai IV) khu vực trường Lý Thường Kiệt số lượng phương tiện, người tham gia giao thông đông (đặc biệt vào các ngày nghỉ trong tuần) nhưng hệ thống đèn tín hiệu giao thông không ổn định hay bị mất tín hiệu và một số điểm tín hiệu giao thông trên địa bàn do dùng bằng năng lượng mặt trời nên hay bị lỗi, chập chờn, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông, Nhân dân quan tâm lo lắng. Trong tháng, xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông khiến 05 người chết, 01 người bị thương, (tăng 04 vụ, 01 người bị thương và 03 người chết so với tháng trước); Nhân dân mong muốn và đề nghị UBND thị xã quan tâm chỉ đạo UBND xã, phường, công an thị xã, cơ quan có thẩm quyền liên quan xem xét, xử lý, sớm khắc phục tình trạng trên.

Đối với nội dung trên, UBND thị xã đã chỉ đạo phòng Quản lý đô thị yêu cầu đơn vị dịch vụ công ích tổ chức kiểm tra, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu tại ngã tư đường 398 (đường vành đai IV) khu vực trường Lý Thường Kiệt để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Đối với những nút đèn tín hiệu giao thông dùng bằng năng lượng mặt trời, chập chờn, gây khó khăn cho các phương tiện giao thông, UBND thị xã đã chỉ đạo

phòng Quản lý đô thị yêu cầu đơn vị công ích thường xuyên kiểm tra, vệ sinh thiết bị để đảm bảo hoạt động ổn định.

5. Nhân dân phường Tự Lạn đề nghị hoà mạng các cụm loa truyền thanh đã được bổ xung vào mạng lưới đang hoạt động để nhân dân nghe thông tin, thời sự... đầy đủ, rõ hơn.

UBND thị xã đã chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin kiểm tra, hiện nay các cụm loa truyền thanh trên địa bàn phường Tự Lạn đã được hòa mạng và đi vào hoạt động, phục vụ công tác thông tin tuyên truyền tới các hộ dân.

6. Nhân dân rất quan tâm tới vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường, thu gom rác thải, trong đó có xử lý rác thải, xác động vật trong lòng kênh 4 phụ 3 (đoạn qua địa bàn thôn Đồng Mối, xã Hương Mai) mùi hôi thối bốc lên làm ảnh hưởng đến nguồn nước sinh hoạt của nhân dân.

Công tác thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn luôn được UBND thị xã quan tâm chỉ đạo. Trong tháng 4/2024, UBND thị xã ban hành công văn số 1302/UBND-TNMT, ngày 12/4/2024 về việc tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn; Công văn số 1584/UBND-TNMT, ngày 04/5/2024 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm tồn lưu rác thải trên địa bàn. Theo đó, yêu cầu các xã có các tuyến kênh chạy qua (*Hương Mai, Trung Sơn, Minh Đức, Nghĩa Trung*) thường xuyên cử cán bộ kiểm tra rác thải, xác động vật chết trên Kênh, kịp thời trực vớt, xử lý tránh tình trạng tồn lưu rác thải, xác động vật chết trên các tuyến Kênh gây ách tắc dòng chảy, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Các nội dung khác mà dự luận xã hội quan tâm đã được UBND thị xã quan tâm đưa vào nội dung trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan theo đúng quy định.

Trên đây là Báo cáo kết quả giải quyết tình hình dự luận xã hội tháng 4/2024 trên địa bàn thị xã./.

Nơi nhận:

- Thường trực Thị ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã;
- Ban Tuyên giáo Thị ủy;
- Ban Dân vận Thị ủy;
- LĐVP, CVHD;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hoàng Bách